

# แนววงแหวน

## แพทย์รามาฯ 30 บาท โครงการคอมมิวนิสต์

### สสจ.สกลฯ สั่งสอบหมอเมินคนไข้

“หมอสมศักดิ์” ยำโครงการ 30 บาท กลางเวทีสัมมนา สืบแหล่งเป็นโครงการของคอมมิวนิสต์ ลดเกรดการรักษา เปิดช่องให้ลูกอกตัญญูต่อบุคลากร ฟื้นฟูขนาดจ่ายภาษี เพิ่มชัวร์ “หมอสงวน” เลือดขึ้นหน้า ทำได้วาทีกินสักตั้ง อัดไม่รู้ข้อมูลแล้วอย่าพูด จะทำให้ประชาชนเข้าใจผิด

ด้าน สสจ.สกลฯ เดินสั่งตั้งกรรมการสอบ หมอโรงพยาบาลจังหวัดที่ปฏิเสธรักษา 2 คน ไข้หวัดตายคาโรงพยาบาลระบุดูกพบ ผิดมีโทษหนักแน่

ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค วันที่ 22 กุมภาพันธ์ มีการสัมมนาเรื่องกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อการเมือง หรือเพื่อสุขภาพของประชาชนโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา คือ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภก.บุญนะ บุญประกอบ เกษัตริย์อิสระ นพ.สมศักดิ์ โสฬ์เลขา จากคณะแพทยศาสตร์ รพ. วราวุฒิบดี และ นพ.นิเวศ นันทจิตร ผอ. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ.สงวน ยอมรับโครงการ 30 บาท ทำให้รัฐบาลต้องลงทุนในเรื่องสุขภาพสูงขึ้น เฉพาะปีนี้เพิ่มแล้วกว่า 5 พันล้านบาทและมีแนวโน้มจะต้องเพิ่มขึ้นอีก แต่สิ่งเหล่านี้รัฐทำไปก็เพื่อแก้ปัญหาช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพเพราะจากข้อมูลที่ยังมีประชาชนที่ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพถึง 20 ล้านคน และในเรื่องนี้ ประเทศไทยทำแล้วหลังประเทศญี่ปุ่น 38 ปี ส่วนปัญหาเรื่องสิทธิข้าราชการนั้นก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาจะมีปัญหา แต่หลังจากที่ทางคณะรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือไปทางหน่วยงานราชการให้สำรวจ และส่งรายชื่อมาาก็ดีขึ้นคาดว่าไม่เกินเดือนหน้าข้อมูลจะสมบูรณ์

นพ.สงวน คาดหวังว่าในอนาคตประชาชนจะถือบัตรใบเดียว และสามารถ ใช้สิทธิที่เท่าเทียมกัน แต่ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการวิสามัญร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงยังไม่สามารถให้ความชัดเจนอะไรได้ อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันจะไม่มีการรวมกองทุนแต่จะรวมการบริหารจัดการเพื่อขจัดความซ้ำซ้อน

“ผมว่าในระบบประกันสุขภาพแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงคือการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขซึ่งทั่วโลกเขาก็ดำเนินการด้วยการเพิ่มภาษี ซึ่งคนรวยต้องจ่ายมากกว่าคนจนโครงการนี้จะอยู่ได้” นพ.สงวนกล่าว

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า โดยส่วนตัวเชื่อว่าในที่สุดแล้วไม่ว่ากองทุนประกันสังคม กองทุนสวัสดิการข้าราชการ และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าก็จะมาคลุกเป็นเงินก้อนเดียวกัน จุดอ่อนในอดีตที่ผ่านมาจะพบว่าประเทศที่ใช้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นทุกปีทำให้เงินรั่วไหลออกต่างประเทศเพราะประชาชนรอดตัวไม่ไหวจึงต้องไปใช้บริการในประเทศที่ 3 ขาดการกระจายรายได้เข้าสู่สถานบริการอย่างทั่วถึง ประชาชนไม่ดูแลสุขภาพของตัวเองเพราะหวังพึ่งรัฐบาล ซึ่งในอนาคตจะทำให้คนมีพฤติกรรมเช่นนี้เพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงจะไม่มีผู้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลรัฐอีกเนื่องจากเห็นว่ารัฐมีเงินที่จะจัดการเรื่องนี้อยู่แล้ว

“ที่ประเทศอังกฤษมีตัวอย่างชัดเจนมากกว่า ตั้งแต่มีเรื่องหลักประกันสุขภาพเข้ามาความกตัญญูที่บุตรหลานมีต่อพ่อแม่ก็หดหายไปเนื่องจากเขาเห็นว่ารัฐบาลจัดการในเรื่องนี้อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปดูแลใส่ใจ ผมอยากเรียนว่า อะไรก็ตามที่เร็วที่สุดแต่ยังคงอยู่ได้มันมีเหตุผลอยู่ข้อเดียวคือต้องผูกขาด ไม่มีหนทางเดียวให้ประชาชนมีสิทธิเลือก” นพ.สมศักดิ์ กล่าว

นพ.สมศักดิ์ มั่นใจว่าในอนาคตต้องมีการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้ากับประชาชนทุกคนเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในโครงการ 30 บาท เพราะรัฐมีเงินไม่พอซึ่งคนที่จะได้ประโยชน์ที่สุดคือ มนุษย์เงินเดือน เนื่องจากเขาต้องการเข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพแทนประชาชนแต่ไม่มีเงินที่จะมาจัดการในที่สุดจึงต้องเอาเงินจากประชาชนมาบริหาร

“โครงการนี้ถือเป็นการลดคุณภาพชีวิตของมนุษย์จำกัดให้คนไม่มีสิทธิเลือกทั้งหมด ยา โรงพยาบาล การรักษา หรือแม้แต่กระทั่งเวลา ซึ่งไม่ต่างอะไรกับระบบคอมมิวนิสต์ขณะเดียวกันโรงพยาบาลก็จะเลือกให้บริการในมาตรฐานที่ต่ำที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดเงิน ต่อไปทุกอย่างจะกลับคืนสู่ระบบธรรมชาติใครที่เป็นโรคเรื้อรัง ต้องใช้เงินรักษามากๆ คงหมดหวัง ดังนั้นคุณภาพชีวิตของคนไทยจะเป็นเช่นไร ก็คงคาดเดาได้” นพ.สมศักดิ์ กล่าว

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า การที่รัฐอ้างว่าการนำโครงการ 30 บาท เข้ามาใช้จะช่วยประหยัดเงินในส่วนที่เคยรั่วไหลจากการรักษาพยาบาลเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น เพราะปัญหานี้เกิดจากระบบการตรวจสอบที่ไม่ได้เรื่องต่างหาก ทำไม่ถึงไม่ไปแก้ที่จุดนั้น กลับนำโครงการ 30 บาท มาใช้ให้กลายเป็นช่องว่างให้เกิดการคอร์รัปชันมากขึ้น

ขณะที่ นพ.สงวน ได้กลับว่า การมองปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ 30 บาท ไม่ควรที่จะพูดโดยอาศัยความรู้สึก แต่ควรมีข้อมูลที่เพียงพอมีเช่นนั้นจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด ตนเชื่อว่ามีหลายคนไม่พอใจระบบแพทย์พาณิชย์ แต่การสร้างแรงจูงใจกับแพทย์ก็ต้องทำในระดับที่เหมาะสม ไม่ใช่ทำมากแล้วจะได้มากผ่าตัดเยอะจะได้เงินเยอะ

“ยืนยันว่าโครงการนี้ไม่ได้เกิดขึ้น เพื่อที่จะบังคับคนทุกคนใครก็ตามที่เต็มใจ จะจ่ายเงินมากก็ไม่มีใครห้ามรัฐบาล เพียง แต่เปิดทางเลือกให้กับผู้มีรายได้น้อยเท่านั้น ผมว่ากับนพ.สมศักดิ์คงต้องมีเวทีสำหรับการ ได้ว่าที่กันสักครั้งเพราะยังมีข้อมูลที่ดีไม่ตรง กันหลายเรื่อง” นพ.สงวน กล่าว

ที่ จ.สกลนคร นพ.พิเชษฐ ลีละพันธ์ เมธา นายแพทย์สาธารณสุขสกลนคร ได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแพทย์และ เจ้าหน้าทีโรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร ที่ปฏิเสธการรักษานายถาวร ไชยสงค์ อายุ 15 ปี และ ด.ญ.นภาพร ไชยสงค์ อายุ 14 ปี

บุตรชายและบุตรสาวนายเส็ง ไชยสงค์ และ นางผกากรอง ทองสี ที่ป่วยเป็นไข้เลือด ออกจนเกือบ ตายคาโรงพยาบาล เนื่องจาก เจ้าหน้าที่และแพทย์ของทางโรงพยาบาล อ้างว่า บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรคของ ผู้ป่วยทั้ง 2 คนหมดอายุ

นพ.พิเชษฐกล่าวว่า ขณะนี้ตนได้สั่ง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนความจริงในเรื่อง นี้แล้ว หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือแพทย์คนใด ปฏิเสธการรักษาคนไข้ทั้ง 2 ราย ในขณะที่ คนไข้มีบัตรทอง 30 บาทที่ทางสาธารณสุข จังหวัดออกให้จะต้องโดนลงโทษหนักแน่

“ความจริงไม่จำเป็นต้องมีบัตรทอง 30 บาทก็ได้แค่มีบัตรประชาชนและรู้แค่ว่าเป็น คนสกลนครก็รักษาได้แล้ว” นพ.พิเชษฐกล่าว

นพ.พิเชษฐยอมรับว่าบัตรทอง 30 บาทที่ทางสาธารณสุขจังหวัดออกให้กับ ผู้ป่วยทั้ง 2 รายนั้นเกิดความผิดพลาดจริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิดเพราะการออก บัตรในช่วงแรกมีความรีบเร่งมาก อย่างไรก็ตาม ถึงแม้บัตรทองจะมีปัญหา แต่ตาม หลักการแล้วเจ้าหน้าที่และแพทย์ทางโรง พยาบาลไม่น่าจะปฏิเสธการรักษาคนไข้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต่อมา นพ.พิเชษฐ ได้เดินทางไปพบผู้ปกครองของผู้ป่วยทั้ง สองที่บ้านเลขที่ 53 หมู่ 15 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ ในเบื้องต้น และจะได้ออกบัตรทอง 30 บาทให้ใหม่ แต่ไม่พบ เนื่องจากทั้งนายเส็ง และนางผกากรอง ออกไปทำงานนอกบ้าน

ด้าน นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รมช. สาธารณสุข ยังคงเดินทางสานนโยบาย 30 บัตร รักษาทุกโรคอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดเผยถึง แนวคิดที่จะให้คลินิกพินยอมเอกชนเข้ามา มี ส่วนร่วมในโครงการ 30 บาทโดยให้เหตุผลว่า ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากถือเป็น ปัญหาที่คนไทยประสบความทุกข์ทรมาน มานาน เพราะการทำฟันมีราคาแพง

“เมื่อโครงการ 30 บาทเปิดโอกาส ทำให้มีประชาชนมารับบริการทำฟันกันเป็น จำนวนมากจนบางแห่งต้องรอคิว ซึ่งผมคิด ว่าถ้าคลินิกพินยอมเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ในโครงการ 30 บาทแล้ว การบริการก็จะเข้า ถึงประชาชนโดยไม่ต้องรอคิวนานคลินิกเอกชน ก็ได้ประโยชน์เพราะได้ลูกค้ามากขึ้นแต่การ คิดค่ารักษาอาจลดลงบ้าง” นพ.สุรพงษ์กล่าว